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I. PSC AND PTC 1  MEETING ST

   หลังจากไดด้าํเนินโครงการมาเป�นระยะเวลา 4 เดอืนเศษ ก็ถึง
เวลาที�ต้องรายงานผลการดาํเนินโครงการฯ แก่คณะกรรมการ
โครงการฯ ทั�ง 2 คณะ และเมื�อวนัที� 19 พฤศจกิายน 2567
ทางโครงการไดจ้ดั การประชุม “ประชุมกรรมการบรหิาร
โครงการ (PSC) และกรรมการวชิาการโครงการ (PTC) ครั�งที�
1 โครงการเสรมิสรา้งการระบบเฝ�าระวงัและติดตาม เพื�อแก้
ป�ญหาการบุกรุกทําลายป�าและความเสื�อมโทรมของที�ดนิ
บรเิวณพื�นที�ความขดัแยง้ชายแดนประเทศไทย”

   เบื�องต้นเพื�อเป�นการรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ รวมถึงแผนการดาํเนนิโครงการฯ ในอีก 5 เดอืน
ขา้งหน้า ก่อนจบโครงการฯ ในการนี� เรามกีรรมการโครงการฯ 2 ชุดดว้ยกัน ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร
โครงการ (PROJECT STEERING COMMITTEE) และ คณะกรรมการวชิาการโครงการ (PROJECT
TECHNICAL COMMITTEE) ซึ�งมปีระกาศแต่งตั�ง ณ วนัที� 21 กรกฎาคม 2567 ในการประชุมครั�งนี�ไดร้บั
เกียรติจาก DR. TETRA YANUARIADI, (ITTO PROJECT MANAGER) และ ผศ.ดร.ไตรรตัน์ เนียม
สวุรรณ รองคณบดี คณะวนศาสตร ์ รว่มกล่าวต้อนรบัผูร้ว่มประชุม และ คณุสมัพนัธ ์มสีทิธิ� ในการกล่าวเป�ด
การประชุม และ KEY PERSON ไดแ้ก่ คณุสชุาติ กัลยวงศา ที�ใหเ้กียรติเป�นประธานในที�ประชุม ครั�งนี�มผีูเ้ขา้
รว่มประชุมทั�งสิ�น 33 ท่าน  จากการนาํเสนอการดาํเนนิโครงการฯ ของทีมที�ปรกึษาโครงการฯ รวมถึงการนาํ
เสนอแผนการดาํเนินโครงการฯ ไดร้บัขอ้เสนอแนะจากกรรมการดงันี� 

   ทาง กอรมน. แจง้วา่ กิจกรรมการบนิ DRONE ระมดัรวังัไมใ่หใ้กล้ชายแดน เนื�องจากเป�นพื�นที�เปราะบาง อาจ
เพิ�มความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ และภายในประเทศเมยีนมารไ์ด ้ผอ.เสกสรร ผูอํ้านวยการสาํนกัป�าชุมชน ท้วง
วา่ การเขา้ทํากิจกรรมในป�าชุมชน ทางโครงการฯ ต้องยื�นแบบฟอรม์ คนช 11-5 ต่อกรรมการป�าชุมชนจงัหวดั

 สรุปขอ้เสนอแนะจากกรรมการ PSC และ กรรมการ PTC

   เรื�องการจดัฝ�กอบรม ต่างๆ โดยเฉพาะการทํา TISSUE CULTURE เป�นสิ�งที�เหมาะสม หากแต่มพีชืบางชนดิ
เชน่ บุก ที�มกีารสง่เสริ�มใหป้ลกูแต่เกษตรกรหลายรายที�ทําการเกษตรบนที�ดินที�ไมม่เีอกสารสทิธิ�ที�สามารถเก็บ
เกี�ยวผลผลิตไดถ้กูต้องทําใหเ้กษตรเหล่านั�นหนัไปปลกูพชืชนิดอื�น ทั�ง โดย ผอ.สมัพนัธ ์มสีทิธิ� ไดใ้หข้อ้มูลเพิ�ม
เติมวา่ ณ ป�จจุบนัทางการไดม้โีครงการตามแนวพระราชดาํร ิ ของ สมเดจ็พระเทพฯ ที�รองรบัการเก็บเกี�ยว
ผลผลิตพชืในพื�นที�ที�รว่มโครงการฯ สามารถทําได ้ โดยไมข่ดัต่อขอ้ กฎหมาย ทั�งนี�ทางประธานในที�ประชุม
ผอ.สชุาติ ไดม้อบหมายใหท้างหยว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งไปรว่มหาขอ้สรปุในเรื�องนี� 

    พชือีกชนิดหนึ�งที�ทางโครงการฯ เสนอใหเ้ป�นชนดิที�สามารถใชใ้นการสง่เสรมิเกษตรกร ในการปลกูเพื�อชว่ง
ลดการพึ�งพงิผลผลิตจากป�าโดยตรง คือ ไผ ่ ทั�งนีรจ้ากเดมิที�เราไดว้างแผนไว ้จะเป�นการสงเสรมิการสรา้งราย
ไดจ้ากไผด่ว้ย ผลผลิตภัณฑ์หตัถกรรมท้องถิ�นนั�น ที�ประชุมนาํโดย ผอ.สภลท์ ไดเ้สนอทางเลือกที�สามารถเพิ�ม
มูลค่าของไผไ่ดม้าก และยั�งยนืกวา่โดยการเพิ�มฝ�กอบรมการทํา BIO - CHAR จากไผ ่ ซึ�งป�จจุบนักําลังเป�นที�
ต้องการของตลาดทั�งในประเทศ และตลาดโลก เนื�องจากเป�นผลิตภัณฑ์ GREEN สามารถตอบโจทยเ์รื�อง
CLIMATE CHANGE ได ้ มปีระสทิธภิาพในทางการเกษตรฯ โดยนาํผสมกับปุ�ยหมกั หรอืชว่งในเรื�องการ
ปรบัปรุงดนิ (บทความเผยแพรป่ระจาํเดอืนธนัวาคม 2562 ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหนิซอ้นอันเนื�องมาจาก
พระราชดาํร ิ สาํนักงานพฒันาที�ดนิเขต 2 กรมพฒันาที�ดิน) และขอ้มูล ณ ป�จจุบนั BIO-CHAR เป�นองค์
ประกอบในผลิตภัณฑ์เครื�องกรองนํ�า ซึ�งทาง ผอ.สภลท์ คาดวา่ในอนาคตจะม ีตลาดรองรบัขนาดใหญ่ หากเรา
เปลี�ยนแผนโครงการตามนี� จะต้องดาํเนินการอยา่งไร เพื�อเสนอทาง ITTO อนุมติัก่อนไหมคะ
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 ในที�ประชุมเสนอวา่ในการอบรม PLANT TISSUE CULTURE นี�หากทางชาวบา้นที�
เขา้รว่มโครงการฯ ไดร้บัความรู ้ก็สามารถนําไปต่อยอดได ้กับพชืเศรษฐกิจชนิดอื�นๆ
ในพื�นที� ซึ�งทาง  ผอ. สภลท์ ขอหาขอ้มูลเพิ�มเติม รวมถึงลงพื�นที� PRELIMINARY
SURVEY เพื�อขอ้มูลที�เพยีงพอในการวางแผนจดัฝ�กอบรม 

 เรื�องการ MODIFIED BUDGET 
   งบสว่น NCAPS ที�ยงัเหลือ ทางเราเสนอจะทําการซื�อกล้องเพิ�ม รวมถึงโทรศัพท์มอืถือ ที�มปีระสทิธภิาพใน
การรองรอบ ขอ้มูลที�สง่จากกล้อง และในการดาํเนนิการระบบ SMART ดว้ย ทางกรรมการเหน็ดว้ยในสว่นนี�
หากแต่เราต้องทําเรื�องขออนุมติั ITTO อีกครั�ง งบในสว่นของการอบรมที�เราจะเพิ�มเติม BIO-CHAR เขา้ไป
สามารถปรบั โยกยา้ยไดห้รอืไม่
   การนี�ทางคณะกรรมการโครงการฯ ทั�งสองคณะ ไดเ้หน็ชอบกับผลการดาํเนินกิจกรรมที�ทางทีมงานไดน้าํเสนอ
พรอ้มยนิดสีนับสนุนโครงการฯ ในการดําเนินกิจกรรมตามที�ไดว้างแผนไว ้   
   ต้องขอขอบคณุ ผศ.ดร. ชาครติ คณุสายชล น้องป�ยะชนก และทีมงาน ที�ทําใหก้ารประชุมผา่นไปไดด้ว้ยความ
ราบรื�น และพรอ้มที�จะเดนิทางไปดงูานกันแล้วค่ะ 

II. FIELD TRIP AT SALAKPHA WILDLIFE SANCTUARY 

   จากที�ไดร้ายงานไปแล้ววา่ทางโครงการฯ ของเราไดทํ้าอะไร
และจะทําอะไรบา้ง และหนึ�งในพระเอกของโครงการฯ คงหนี
ไมพ่น้ การใชร้ะบบการลาดตระเวน และการเฝ�าระวงัและ
ติดตามการทํากิจกรรมในพื�นที�ป�าชุมชน โดยการติดตั�งระบบ
NCAPS ซึ�งกล้องที�ใชม้หีลากหลายรุน่ เพื�อใชใ้นวตัถปุระสงค์
ที�แตกต่างกันออกไป ซึ�งในพื�นที�ที�มกีารดาํเนินกิจกรรมของ
มนุษยอ์ยา่งเขม้ขน้ อยา่งเชน่พื�นที�ศึกษาของโครงการฯ เรา
ไดเ้ลือกใชก้ล้องที�มปีระสทิธภิาพในการพรางตัวเองไดด้ ี คือ
เรยีกง่ายๆ วา่ต้องไมม่แีสงใดๆ ออกจากกล้อง และเนื�องจาก
เราใชติ้ดตามคน การติดตั�งต้องอยูบ่นที�สงู มกีารสง่
สญัญาณภาพในระบบ REAL TIME ระยะการถ่ายต้อง
ชดัเจนในระยะไกล ทํางานไดต้ลอด 24 ชั�วโมง ดงันั�นในการ
บรรจุแบตเตอรี�แต่ละครั�งต้องอยูไ่ดน้านเพื�อไมต้่องป�นขึ�นไป
เปลี�ยนแบตเตอรี�บอ่ยๆ เนื�องจากมคีวามเสี�ยงต่อตัวผูป้�นขึ�น
ไปติดตั�งแล้ว ยงัอาจจะเป�นการง่ายต่อการพบเหน็ของบุคคล
ทั�วไป ใชค่่ะ! จุดตั�งกล้องของเราต้องเป�นความลับแค่ในทีม
เท่านั�น
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   นอกจากตัวกล้องที�โครงการฯ ใชอ้ยูน่ี� ยงัมกีารใชก้ล้องดักถ่ายภาพสาํหรบัวตัถปุระสงค์อื�นๆ ที�ต่างไป เชน่
การใชก้ล้องดักถ่ายภาพสตัวป์�า ใชใ้นการศึกษา และสาํรวจสตัวป์�า เป�นต้น การนี�ในวนัที� 20 พฤศจกิายน 2567
ทางโครงการฯ นําโดย DR. TETRA YANUARIADI, รศ.ดร. นรศิ ภมูภิาคพนัธ,์ ผอ.สชุาติ กัลยวงศา,
ผอ.สภลท์ บุญเสรมิสขุ, ผศ.ดร.ชาครติ ณ ตะกั�วทุ่ง, คณุสทิธชิยั จนิะมอย และทีมงานสาวสวยประจาํโครงการฯ
อีสามคน ไดล้งพื�นที�ถือเป�นดงูาน ณ เขตรษัาพนัธุส์ตัวป์�าสลักพระ อําเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ี เพื�อดู
งานการติดตั�งกล้อง พรอ้มทั�งระบบการติดตาม ระบบการลาดตระเวน โดยเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์�าสลักพระถือ
เป�นพื�นที�แหง่เดยีวในประเทศไทยที�พฒันาระบบการลาดตระเวนอยา่งเต็มรปูแบบ 

   และในวนัเดยีวกันนี� โดยการประสานงานของ คณุสทิธชิยั จนิะมอย ทําใหเ้ราไดม้โีอกาสเรยีนรูร้ะบบการติดตั�ง
กล้องในอีกรูปแบบหนึ�งจาก องค์กรไมห่วงัผลกําไร (NGO) ที�ชื�อวา่ PANTHERA THAILAND จากที�มโีอกาส
ได้ฟ�งการบรรยายพอสรปุไดว้า่ องค์กรแหง่นี�ไดม้กีารพฒันาตัวกล้อง CAMERA TRAP เพื�อใชเ้องใน
PROJECT ของทางองค์กร และหากมคีนสนใจก็สั�งทําได ้พูดถึงเรื�องระบบ กล้อง CAMERA TRAP ของทาง
PANTHERA ถือวา่ใชง้านง่าย ไมซ่บัซอ้น กาจดัเก็บขอ้มูลก็สะดวก ทั�งการติดตั�งก็แสนจะเรยีบง่าย คือ วางที�
พื�นแต่มกีารพรางตัวใหก้ล้องพอสมควร ที�ใชรปูแบบนี�ไดค้งเพราะโครงการฯ ขององค์กรสว่นใหญ่ดาํเนินการใน
พื�นที�อนุรกัษ์ ความเสี�ยงในการจะมผีูพ้บเหน็จงึไมม่ากนกั ดงันั�นการวางกล้องที�พื�นจงึถือวา่น่าสนใจ ติดตั�งง่าย
เก็บกลับสะดวก ภาพจากกล้องดกัถ่ายภาพของ PANTHERA มทัี�งภาพสตัวป์�า และภาพผูบุ้กรกุพื�นที�เพื�อเขา้
ใชป้ระโยชน์ในพื�นที�อนุรกัษ์ 

   การนี�เราไดร้บัเกียรติจาก ผูช้ว่ยเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์�าสลักพระ คณุสทุธชิยั โผภเูขยีว นาํทีมเพื�อบรรยายให้
ความรูแ้ก่ทีมงานของโครงการฯ เริ�มดว้ยการแนะนาํประวติัความเป�นมาของเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์�าสลักพระ หาก
ใครสนใจสามารถหาอ่านไดผ้า่น WEBSITE ของทางกรมอุทยานแหง่ชาติ สตัวป์�า และพนัธุพ์ชื ได ้จากนั�นทาง
ทีมงานจาก เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์�าสลักพระ ไดบ้รรยายถึงการเริ�มพฒันาระบบลาดตระเวนจนมาถึง ณ ป�จจุบนั
เล่าครา่วๆ คือ ไปรว่มอบรมการติดตั�งกล้อง และ SMART PATROL ที�จดัโดย กรมอุทยานฯ จากนั�นกลับมา
พฒันาระบบจนเป�นรูปเป�นรา่งอยา่งที�เหน็ในป�จจุบนั ทั�งยงันาํระบบนี�ไปชว่ยในการเฝ�าระวงัชา้งออกนอกพื�นที�
เพื�อลดป�ญหาความขดัแยง้กับชุมชนรอบเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์�า รวมไปถึงใชก้ล้องดกัถายภาพสตัวป์�าในการ
สาํรวจประชากรสตัวป์�า เป�นต้น อีกทั�งยงัมรีะบบ SMART PATROL หากแต่ยงัไมเ่ต็มรปูแบบซึ�งอยูร่ะหวา่ง
การพฒันาระบบ เราในฐานะพลเมอืงไทยขอเป�นกําลังใจ และรอชมผลสาํเรจ็ค่ะ

 อยา่งไรก็ตามจากการดงูานครั�งนี� ทําใหท้าง
กรรมการของโครงการฯ เหน็ภาพรวมมากขึ�นวา่
ตัวกล้อง CAMERA TRAP และรูปแบบการติดตั�ง
กล้อง ที�ทางโครงการฯ ใชม้คีวามสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของทางโครงการฯ อยา่งไร ปล. น้อง
สายชล ฝ�ายบญัชขีองโครงการฯ ไมใ่ชแ่ค่เก่งเรื�อง
การเงิน และทําอาหารเท่านั�น น้องตําสม้ตําอรอ่ย
มาก สบิเต็มไมห่กัเลยค่ะ 
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   จากการติดตั�งกล้อง NCAPS จาํนวน 12 ตัวในพื�นที�นาํรอ่งทั�ง 3 ป�าชุมชน รวม 1 พื�นที�ป�าสงวนแหง่ชาติ
เมื�อชว่งปลายเดอืนตลุาคม 2567 ภายในเวลาไมกี่�ชั �วโมงหลังจากการติดตั�งกล้อง โทรศัพท์ของทีมงานเริ�ม
ทํางานรบัภาพไดอ้ยา่งต่อเนื�องอยา่งที�ไดร้ายงานไปในจดหมายขา่วฉบบัที� 2 ประจาํเดอืนตลุาคม ซึ�งเป�นสถิติ
ภาพถ่ายหลังจากตั�งกล้อง 22 วนั ในฉบบันี�ทางทีมงานจะมา UPDATE ผลการติตตั�งกล้อง ใน 2 เดอืน มาดู
กันวา่มอีะไรแปลกใหมม่าใหเ้ราไดช้มกันบา้ง

NOVEMBER - DECEMBER

III. PRE-SURVEY FOR TISSUE CULTURE AND BIO-CHAR WORKSHOP

   ในการลงพื�นที�ครั�งนี�ทางทีมงาน และทีมอาจารยจ์ากโรงเรยีนหว้ยสงิห ์ ไดห้ารอืรว่มกันเรื�องการสนบัสนนุ
อุปกรณท์างวทิยาศาสตรพ์ื�นฐาน และอุปกรณ์เฉพาะที�จาํเป�นในการทําเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ ซึ�งทางโรงเรยีนได้
จดัสรรสถานที�เตรยีมสาํหรบัเป�นหอ้งปฏิบติัการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ นอกจากนี�ในสว่นของการทํา BAMBOO
BIO-CHAR ทางโครงการฯ โดย ผอ.สภลท์ บุญเสรมิสขุ กรรมการบรหิารโครงการฯ ไดแ้นะนําวทิยากรตรง
จาก จงัหวดัลําปาง มาเพื�อจะมาใหค้วามรูแ้ก่ทางผูเ้ขา้รว่อบรม และตอนนี�ทางเราไดส้ั �งเตาเผาเพื�อมาติดตั�งที�
โรงเรยีนหว้ยสงิหแ์หง่นี� ดเูหมอืนวา่เราพรอ้มแล้วสาํหรบัการอบรม แล้วคณุล่ะ พรอ้มหรอืยงั ถ้าพรอ้มรอ
ติดตามจดหมายขา่วฉบบัถัดไปวา่ผลการดาํเนินการจะออกมาเป�นเชน่ไร 

   ทางโครงการฯ ของเราได้กําหนดกิจกรรมไว้อีก
หลายกิจกรรมด้วยกัน และอีก 1 งานสาํคัญคือการส่ง
เสรมิ และเพิ�มศักยภาพให้ชุมชนในการสรา้งรายได้จาก
ผลผลิตจากป�าเพื�อเป�นการลดการพึ�งพิงทรพัยากร
จากธรรมชาติ และหันมาพึ�งพิงตนเองมากขึ�น ทั�งยัง
เป�นการอนุรกัษ์ทรพัยากรให้คงอยู่ รวมถึงสามารถ
ฟ�� นฟูธรรมชาติให้ดํารงอยู่นานขึ�น ด้วยในวันที� 14-16
ธันวาคม 2567 ทางทีมงานของโครงการฯ นําทีมโดย
ดร.ชาครติ ณ ตะกั�วทุ่ง พรอ้มกับวิทยากรผู้ที�จะมา
สอนเรื�องการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อพืช ได้แก่ ดร.พฤทธิ�
ราชรกัษ์ และสาวงามประจาํทีมอีกสองคน บวกคุณพล
FIELD COORDINATOR คนเก่งของเรา ได้ลงพื�นที�
เพื�อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการฝ�กอบรม PLANT
TISSUE CULTURE AND BAMBOO BIO-
CHAR ที�จะจัดขึ�นในเดือนมกราคมป� 2568 ที�กําลังจะ
มาถึง ณ โรงเรยีนห้วยสิงห์ อําเภอแม่สะเรยีง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

IV. UPDATE THE NCAPS
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   จากการที�เราไดเ้ฟ�นหาป�าชุมชนที�สดุท้ายในโครงการฯ ในชว่งปลายเดอืนธนัวาคม 2567 เราไดส้มาชกิป�า
ชุมชนน้องใหม ่ไดแ้ก่ ป�าชุมชนบา้นประตเูมอืง ตั�งอยูที่� อําเภอขุนยวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน ทั�งนี�ต้องยกความดี
ความชอบใหแ้ก่ผูป้ระสานงานโครงการภาคสนามของเรา ที�ไมล่ดละความพยายามในการเฟ�นหาพื�นที�ที�เหมาะ
สมในการดาํเนินโครงการฯ 

V. ป�าชุมชนน้องใหม่ในโครงการฯ  

   ทําไมจงึเลือกพื�นที�ป�าชุมชนบา้นประตเูมอืง? ในการเลือกพื�นที�นาํรอ่งสาํหรบัการดาํเนนิโครงการฯ มกีาร
กําหนดคณุสมบติัของพื�นที�เอาไว ้ ที�สาํคัญคือ ใกล้กับแหล่งพกัพงิชั�วคราวของผูพ้ลัดถิ�นจากประเทศเมยีนมาร์
อีกหนึ�งคณุสมบติัคือป�าชุมชนมพีื�นที�ขนาดใหญ ่ มทีรพัยากร และระบบการจดัการป�าชุมชนที�เขม้แขง็ และเหนือ
สิ�งอื�นใด คือทางชุมชนยนิดทีี�จะเขา้รว่มโครงการฯ กับเรา ซึ�งบา้นประตเูมอืงค่อนขา้งตอบโจทยย์ากอันนี� 

   เนื�องดว้ยเป�นป�าชุมชนน้องใหมใ่นโครงการฯ คณุพล FIELD COORDINATOR คนเก่งของเรา ต้องรบังาน
หนัก ในการเป�นทั�งวทิยากร ผูป้ระสานงาน และผูร้ว่มทีมในการติดตั�งกล้องที�จะอยูที่�ป�าชุมชนแหง่นี�ทั�ง 3 ตัว คง
ต้องปรบมอืรวัๆๆ ใหกั้บ คณุพลที�ถ่ายทอดความรู ้ ทกุขั�นตอนไดอ้ยา่งไมข่าดตกพกบรอ่ง พรอ้มทั�งคอย
ประสานกับทีมที�ปรกึษาของเราคือ คณุสทิธชิยั จนิะมอย และสมาชกิป�าชุมชนที�เป�นนํ�าครึ�งแก้ว พรอ้มรบัสิ�งใหม่
ตลอดเวลา ทําใหผ้ลติดตั�งกล้องเป�นไปไดด้ว้ยดี

HIGHLIGHT
   ต้นเดอืนธนัวาคม 2567 ทางอาจารยย์งยุทธ
ไตรสรุตัน์ ที�ปรกึษาโครงการฯ ไดเ้ขา้รว่มประชุม
ระดบันานาชาติ ณ ประเทศญี�ปุ�น โดยไดนํ้าผลการ
ดาํเนินโครงการฯ ของเราไปเผยแพรต่่อประชาคม
โลก ซึ�งหวงัวา่ทางผูส้นับสนุนทนุ จะไดเ้หน็ถึง
ความตั�งใจจากทีมงานทกุคน ขอขอบพระคณุ
อาจารยย์งยุทธ ไตรสรุตัน์ เป�นอยา่งสงูมา ณ ที�นี�

จดหมายขา่วฉบบัหนา้เราจะมอีะไรมารายงาน รอติดตามกันค่ะ 
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